
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๗/๒๕๔๖ 
 

บนัทึกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

เรื่อง  กำรใชง้บประมำณค่ำก่อสรำ้งอำคำรส ำนกังำนพำณิชยจ์ังหวดันครรำชสีมำ 

เป็นค่ำถมดินในที่สำธำรณประโยชนบ์ริเวณบึงหวัทะเล (เพิม่เติม) 
 

   

 

ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๔๑๑ (ลร.๖)/๑๒๗ ลงวันที่ 
๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย ความว่า 
นายสพุร สุภสร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี และนายวีระชัย พงษ์สวัสด์ิ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี 
ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรม กรณีส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็น
โจทก์ฟ้องนายสพุร สภุสร และนายวีระชัย พงษ์สวัสด์ิ เป็นจ าเลยต่อศาลจังหวัดนครราชสมีาในคดี
หมายเลขด าที่ ๒๖๙๑/๒๕๔๓ ข้อหาละเมิดใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมาเป็นค่าถมดินในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล และกระทรวงพาณิชย์
ได้มีหนังสอืชี้แจงรายละเอยีดความเป็นมาและผลการด าเนินการ รวมทั้งความเหน็ในเร่ืองดังกล่าว  

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีบัญชาขอความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กรณีนี้ กระทรวง
พาณิชย์ได้รับความเสยีหายหรือไม่ 

 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทน
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผู้ แทนกระทรวง
พาณิชย์(ส านักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) เป็นผู้ ชี้ แจง
ข้อเทจ็จริง แล้ว มีความเห็นว่า ปัญหาที่หารือมานี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เคย
วินิจฉัยไว้แล้วว่าการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างานของหน่วยราชการในเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองหลักมีมติไม่เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ที่ดินบริเวณบึงหัวทะเล 
จังหวัดนครราชสีมา สร้างอาคารส านักงานพาณิชย์จังหวัด  โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อถมดินในบริเวณดังกล่าวไปแล้ว ท าให้กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาได้ เป็นกรณีที่ได้เกิดความเสียหายแก่
กระทรวงพาณิชย์โดยการกระท าของเจ้าหน้าที่แล้ว (เร่ืองเสร็จที่  ๒๓๘/๒๕๔๒) ๑

  ต่อมา 
กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการหาผู้ รับผิดทางแพ่ง และปรากฏว่า นายสุพร สุภสร ซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น กับนายวีระชัย พงษ์สวัสด์ิ  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

 
ส่งพร้อมหนังสือ ที่  นร ๐๙๐๕/๑๗๗ ลงวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๔๖ ซึ่ งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

๑ ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๖/๙๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๔๒ ถึงส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น เป็นผู้ ต้องรับผิดทางแพ่งในความเสียหายดังกล่าว จึงได้
ฟ้องคดีแพ่งกบับุคคลทั้งสองเพื่อเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น   

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เห็นชอบตามมติ
ของคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่า ทางราชการยังคงได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถม
ไปแล้วเพราะสามารถปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะได้ ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมากม็ีแผนงาน
จัดท าเป็นสวนสาธารณะแล้ว  กรมบัญชีกลางจึงได้หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกคร้ัง
ว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงเสียหายอยู่อีกหรือไม่  แต่เนื่องจากประเด็นที่หารือในคร้ังนั้นมีการ
ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงมีมติไม่รับเร่ืองนี้ ไว้พิจารณา 
(ข้อ ๙๒ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของ
กรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒)  

ในคร้ังนี้  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหาตามที่นายสุพร สุภสร 
และนายวีระชัย พงษ์สวัสด์ิ ได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรี ว่ากระทรวงพาณิชย์
ได้รับความเสียหายหรือไม่  คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีอ านาจที่จะพิจารณาให้ความเห็นทาง
กฎหมายในเรื่องนี้ ได้  ทั้งนี้  ตามข้อ ๙ วรรคสอง๓ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า หากพิจารณาในส่วนของกระทรวง
พาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณและการบริหารงานของ
ตนเอง โดยการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการบริหารงานต้องกระท าภายในกรอบอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย  ดังนั้น เมื่อมีการน าเงินงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ไปใช้จ่ายโดยไม่ได้เป็นไป
เพื่อราชการของกระทรวงพาณิชย์ แม้จะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นของรัฐดังเช่นกรณีที่หารือ
มานี้ ก็ตาม  ก็ถือได้ ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายซึ่ งเป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยไว้ในเร่ืองพิจารณาเสร็จที่ ๒๓๘/๒๕๔๒ ดังได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของทางราชการในภาพรวม กล่าวคือ แม้
กระทรวงพาณิชย์จะเป็นนิติบุคคลหนึ่ งแต่ก็อยู่ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐซึ่ ง
ประกอบด้วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น มีการประสานและ

 
๒ข้อ ๙  กรรมการกฤษฎีกาจะไม่พิจารณาให้ความเหน็ทางกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้  
  (๑) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล 

  (๒) เรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมายและกรรมการกฤษฎีกา
เหน็ว่าสมควรให้มีการด าเนินการตามกฎหมายนั้นก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน 

  (๓) เรื่องซึ่งหากให้ความเห็นแล้วจะมีผลกระทบกระเทือนในทางการเมือง หรือทางการ
ต่างประเทศ 

 ทั้งนี้  เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะได้มีมติหรือมีค าสั่งเป็นการ
ภายในให้พิจารณา 

๓โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น  



 ๓ 

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันภายใต้การบังคับบัญชาและการก ากับดูแลหรือ
ควบคุมดูแลของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตน  เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาและ
ก ากับดูแลหรือควบคุมดูแลการบริหารงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การน าที่ดินที่กระทรวง
พาณิชย์จ่ายเงินค่าถมดินไปท าสวนสาธารณะทางราชการยังคงได้ใช้ประโยชน์อยู่ จึงอาจถือได้ว่า
ทางราชการในภาพรวมไม่ได้รับความเสยีหาย 

 

 

(ลงชื่อ)   พรทพิย์  จาละ 

(นางสาวพรทพิย์  จาละ) 
รองเลขาธกิารฯ 

รักษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 มีนาคม ๒๕๔๖ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๒๕๑/๒๕๕๐

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Gar การใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

ว     q       a.       a                             a            a             aos
เป็นค่าถมดินในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล (เพิ่มเติม)

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๑๑ (ลร.๒)/๑๒ ลงวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย ความว่า
นายสุพร สุภสร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี และนายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังห
             วัดสระบุรี
ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรม กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็น
โจทก์ฟ้องนายสุพร สุภสร และนายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์ เป็นจําเลยต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาในคดี
หมายเลขดําที่ ๒๐๒๓๑/๒๕๕๓ ข้อหาละเมิดใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมาเป็นค่าถมดินในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล และกระทรวงพาณิชย์
ได้มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและผลการดําเนินการ รวมทั้งความเห็นในเรื่องดังกล่าว

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
             
พิจารณาแล้วมีบัญชาขอความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กรณีนี้กระทรวง
พาณิชย์ได้รับความเสียหายหรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวง
พาณิชย์(สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) เป็นผู้ชี้แจง
ข้อเท็จจริง แล้ว มีความเห็นว่า ปัญหาที่หารือมานี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เคย
วินิจฉัยไว้แล้วว่าการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทํางานของหน่วยราชการในเขต
กรุงเท
             พมหานครและเมืองหลักมีมติไม่เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ที่ดินบริเวณบึงหัวทะเล
จังหวัดนครราชสีมา สร้างอาคารสํานักงานพาณิชย์จังหวัด โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อถมดินในบริเวณดังกล่าวไปแล้ว ทําให้กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาได้ เป็นกรณีที่ได้เกิดความเสียหายแก่
กระทรวงพาณิชย์โดยการกระท่าของเจ้าหน้าที่แล้ว (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๕/๒๕๕๒)” ต่อมา
กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการหาผู้รับผิดทางแพ่ง และปรากฏว่า นายสุพร สุภสร ซึ่งดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชกา
             รจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น กับนายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์ ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๓๐๕/๑๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑สู่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๐๐๒/๓๕ ลงวันที่ ob เมษายน
า๒๕๕๒ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น เป็นผู้ต้องรับผิดทางแพ่งในความเสียหายดังกล่าว จึงได้
ฟ้องคดีแพ่งกับบุคคลทั้งสองเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทด แทนเพื่อความเสียหายนั้น

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามมติ
ของคณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการว่า ทางราชการยังคงได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถม
ไปแล้วเพราะสามารถปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะได้ ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาก็มีแผนงาน
จัดทําเป็นสวนสาธารณะแล้ว กรมบัญชีกลางจึงได้หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง
ว่า กระทรวงพาณิชย์ยังค
             งเสียหายอยู่อีกหรือไม่ แต่เนื่องจากประเด็นที่หารือในครั้งนั้นมีการ
ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงมีมติไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณา
(ข้อ ๓” ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของ
กรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒)

ในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหาตามที่นายสุพร สุภสร
และนายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์ ได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรี ว่ากระทรวงพาณิชย์
ได้รับความเสี
             ยหายหรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาให้ความเห็นทาง
กฎหมายในเรื่องนี้ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ « วรรคสอง” ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า หากพิจารณาในส่วนของกระทรวง
พาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณและการบริหารงานของ
ตนเอง โดยการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการบริหารงานต้องกระทําภายในกรอบอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อมีการนําเงินงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ไปใช้จ่ายโดยไม่ได้เป็นไป
เพื่อราชการของกระทรวงพาณิชย์ แม้จะเกิด
             ประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นของรัฐดังเช่นกรณีที่หารือ
มานี้ก็ตาม ก็ถือได้ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องพิจารณาเสร็จที่ ๒๓๕/๒๕๕๒ ดังได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของทางราชการในภาพรวม กล่าวคือ แม้
กระทรวงพาณิชย์จะเป็นนิติบุคคลหนึ่งแต่ก็อยู่ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของร๊ฐซึ่ง
ประกอบด้วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น มีการประสานและ

๒ข้อ « กรรมการกฤษฎีกาจะไม่พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย
             ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล
(๒) เรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมายและกรรมการกฤษฎีกา
เห็นว่าสมดวรให้มีการดําเนินการตามกฎหมายนั้นก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) เรื่องซึ่งหากให้ความเห็นแล้วจะมีผลกระทบกระเทือนในทางการเมือง หรือทางการ
ต่างประเทศ
ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะได้มีมติหรือมีคําสั่งเป็นการ
ภายในให้พิจารณา
*โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
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             ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันภายใต้การบังคับบัญชาและการกํากับดูแลหรือ

ควบคุมดูแลของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตน เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาและ

กํากับดูแลหรือควบคุมดูแลการบริหารงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การนําที่ดินที่กระทรวง
พาณิชย์จ่ายเงินค่าถมดินไปทําสวนสาธารณะทางราชการยังคงได้ใช้ประโยชน์อยู่ จึงอาจถือได้ว่า
ทางราชการในภาพรวมไม่ได้รับความเสียหาย

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(นางสาวพรทิพย์ จาละ)
รองเลขาธิการฯ

รักษาราชการแทน เลขาธิการค ณะกรรมการกฤ ษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
             
มีนาคม ๒๕๕๐
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